



Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2024

## THƯ CHÚC MỪNG

**Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (14/11/1945 – 14/11/2024)**

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (14/11/1945 - 14/11/2024), thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tôi xin gửi tới các đồng chí Lãnh đạo, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lời chúc mừng tốt đẹp và trân quý nhất.

Năm 2024, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện, bối cảnh có nhiều biến động và thách thức lớn; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thiên tai, bão lũ... ngày một diễn biến phức tạp và khó lường; đặc biệt là cơn Bão số 3 (Yagi) đã gây ra thiệt hại rất lớn về người, nhà cửa, tài sản của người dân, nhất là thiệt hại về sản xuất nông nghiệp tại các địa phương khu vực phía Bắc.

Với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; với tinh thần tương thân, tương ái quý báu của dân tộc; sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của bà con nông dân, doanh nghiệp và tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành, chúng ta đã vượt qua những khó khăn thử thách đó, để cùng nhau đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp phát triển cả về quy mô và trình độ sản xuất. Nông nghiệp Việt Nam vừa bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, vừa hội nhập quốc tế sâu rộng với nhiều mặt hàng nông sản thế mạnh, chủ lực được mở rộng thị trường xuất khẩu. Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng, là động lực và trụ đỡ của nền kinh tế nước nhà.

Tự hào về truyền thống vẻ vang 79 năm qua, tôi tin tưởng rằng, toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ nỗ lực, chủ động, đoàn kết và sáng tạo để cùng với bà con nông dân, HTX, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng... tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp của Đảng, Nhà nước và Ngành xây dựng nền “*Nông nghiệp sinh thái, Nông thôn hiện đại, Nông dân văn minh*”, sẵn sàng bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của đất nước, dân tộc.

Chúc các đồng chí, đồng nghiệp và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công./.

*Thân ái,*

**Lê Minh Hoan,**  
**Ủy viên Trung ương Đảng,**  
**Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT**